

เนคเทครอสรูปโมเดลหนุน'ดิจิทัลอีโคโนมี'

เนคเทค รอคอยความชัดเจน แนวคิดขับเคลื่อนประเทศผ่าน "ดิจิทัล อีโคโนมี" เผยความเป็นไปได้โดยหน่วยงานรวมกระทรวงไอซีทีที่ทั้งหมดหรือบางส่วน ด้านนักวิจัยยังตั้งคำถามบทบาทที่ชัดเจน

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า แนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศผ่าน "ดิจิทัล อีโคโนมี" และอาจให้เนคเทคเข้าไปมีส่วนร่วม

เบื้องต้นได้พูดคุยกันกับนักวิจัยซึ่งบางส่วนก็ยังมีคำถามว่างานที่ต้องการให้เนคเทคช่วยคืออะไร หรือเข้าไปมีบทบาทตรงไหนอย่างไร ซึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะโยกหน่วยงานบางส่วนเพื่อสนับสนุนงานของกระทรวงไอซีที หรือย้ายเนคเทคทั้งหมดไปสังกัดกระทรวงไอซีที ที่ต้องขึ้นอยู่กับการ

เจรจากันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

"เราก็คุยๆ กันกับนักวิจัย มันก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมด แต่ก็ยังมีคำถามว่าต้องการให้เนคเทคทำอะไร ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องไปคุยกันในรายละเอียดอีก และต้องใช้เวลา เพราะตอนนี้เป็นระดับของกระทรวงคุยกัน และเนคเทคก็รับรู้ แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดกับรัฐมนตรี"

นายพันธ์ศักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า เนคเทคเป็นนักวิชาการ เป็นนักวิจัย ซึ่งสิ่งที่เนคเทคสามารถช่วยได้ก็ยินดีช่วยแต่ต้องดูหลายบริบทประกอบด้วย เพราะขณะนี้ยังไม่ได้"คุย"ในรายละเอียดด้วยเนคเทคมีงานหลายส่วน ทั้งงานนโยบายงานพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ และงานวิจัยต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศที่ผ่านมากโดยธรรมชาติของทุกกระทรวงแล้วต้อง มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

ซึ่งหากมีภารกิจที่ชัดเจนมากขึ้นก็พร้อมแต่อาจต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องรับฟังความเห็นจากนักวิชาการ หรือนักวิจัยเนคเทคด้วย เพราะมีจำนวนถึง 700 คน

นอกจากนี้สิ้นปีงบประมาณนี้ (ต.ค.2557) นายพันธ์ศักดิ์จะครบวาระในตำแหน่งผู้อำนวยการเนคเทคที่รับหน้าที่มา 8 ปี ซึ่งขณะนี้เริ่มเตรียมพร้อมส่งต่อภารกิจงานต่างๆ รวมถึงการเตรียมพร้อมบทบาทของเนคเทคในดิจิทัลอีโคโนมีด้วย

"จะอยู่คอยช่วยเหลืองานต่างๆ ของเนคเทค รวมถึงภารกิจเป็นบอร์ดในกสทเพื่อช่วยประสานงานต่างๆ ตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือมา"

ก่อนหน้านี้ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทียังอยู่ระหว่างการทบทวนเนคเทค ซึ่งขณะนี้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอยู่ได้สังกัดกระทรวงไอซีทีด้วยเช่นกัน